



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: นางสาวจริยา สุทธิไชยา	มติชน
2. มาตรการปรับสมดุลไข่ไก่เวิร์ค ดันราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่อง	ไทยโพสต์
3. รายงานพิเศษ : แผลงใหญ่สับประรดผลสดอนาคตรุ่งตันโกอินเตอร์	naewna.com
4. จีระพงศ์ เต็มเปี่ยม: พลังยูวเกษตรกรที่ จปร.	แนวหน้า
5. คอลัมน์: ถูกทุกข้อ	ไทยโพสต์
6. คอลัมน์: ท่องยุทธภพ: 'พีโอ๊ะ-เบหม่อม' รัฐมนตรีหญิง 'บ้านใหญ่' ป้ายแดง	คมชัดลึก
7. บิ๊กป๊อกล้มมท.เลิกระบบแบ่ง ไม่มีแบ่งฝ่าย-การชิงบฯต้องโปร่งใส	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. รายงานพิเศษ: สสท. 3 ระยอง สร้างองค์ความรู้เกษตรกรใช้สารเคมี 3 ชนิด	สยามรัฐ
9. สิ่งบุรีเตือนภัยโรคระบาดพืช-สัตว์	ข่าวสด
10. รัฐจัดแผนสู้วิกฤติ'ภัยแล้ง' หนุนปลูกพืชใช้น้ำน้อย – เร่งทำฝนหลวง....	กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: นางสาวจรรยา สุทธิไชยา

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15104 หน้า : 4 (ล่างซ้าย)



นางสาวจรรยา สุทธิไชยา
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นประธานเปิดการ
สัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบ
ราชการของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เรื่อง “การทบทวน
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อปรับ
เปลี่ยนองค์การไปสู่ระบบราชการ
4.0” เพื่อรับทราบถึงแนวทาง
แบ่งส่วนราชการ และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานร่วมกัน ณ โรงแรมคุ้มคำเนิน
รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : มาตรการปรับสมดุลไข่ไก่เวิร์ค ดันราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่อง

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 8286 หน้า : 23 (ล่างซ้าย)

มาตรการปรับสมดุลไข่ไก่เวิร์ค ดันราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่อง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงทิศทางราคาไข่ไก่กว่า จากผลผลิตไข่ไก่ที่เกินความต้องการบริโภคในปี 2561 และภาครัฐได้ดำเนินการมาตรการปรับสมดุลปริมาณไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ปรับลดการนำเข้าฟอ-แม่ ฟู-ย่าพันธุ์ และส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินไปจำหน่ายยังต่างประเทศ พร้อมทั้งปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ยืนกรงในระบบอยู่ในภาวะสมดุล ส่งผลให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นสูงกว่าต้นทุนการผลิต โดยราคาไข่ไก่ได้ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.64 บาท เดือนพฤษภาคม ราคาฟองละ 2.74 บาท เดือนมิถุนายน ราคาฟอง



ละ 2.80 บาท และสัปดาห์แรกเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยที่ฟองละ 2.83 บาท ทั้งนี้ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (รวมต้นทุนทั้งที่เป็นเงินสดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด) เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.62 บาท

สำหรับผลผลิตปี 2562 กรมปศุสัตว์คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ 14,810 ล้านฟอง ลดลงจากปี 2561

ประมาณ 8% ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการในการบริโภคภายในประเทศ โดยมีมติให้ปรับลดแผนการนำเข้าในปี 2562 ของฟู-ย่าพันธุ์ (G.P.) ให้เหลือจำนวน 3,800 ตัว และปรับลดการนำเข้าฟอ-แม่พันธุ์ (P.S.) เหลือจำนวน 460,000 ตัว พร้อมลดจำนวนแม่ไก่ไข่ยืนกรงให้อยู่ประมาณ 50 ล้านตัวต่อวัน หรือประมาณ 40 ล้านฟองต่อวัน

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงอายุไม่เกิน 78 สัปดาห์ เพื่อรักษาสมดุลผลผลิตในระบบ และเร่งรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ให้ได้ตามเป้าหมาย 300 ฟอง/คน/ปี นอกจากนี้ ยังผลักดันการส่งออกไข่ไก่เพื่อลดปริมาณผลผลิตส่วนเกิน โดยในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.62 สามารถรวบรวมไข่ไก่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ ปริมาณ 167.65 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 65.64%

หลังจากนี้ยังคงดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ราคา

ไข่ไก่มีเสถียรภาพโดยแนวโน้มราคาอาจจะขยับขึ้นได้อีก หากสามารถบริหารจัดการปริมาณนำเข้า ฟอ-แม่ ฟู-ย่าพันธุ์ ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ผู้เลี้ยงควบคุมปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม ปลดไก่ตามอายุที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ให้สูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตเชื่อมโยงกับผู้ซื้อโดยตรง โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการบริโภคมีความสมดุลก็จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาการขาดผลผลิตไข่ไก่ตกต่ำอีก ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่การผลิตของธุรกิจไข่ไก่อย่างยั่งยืนตลอดไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ : แปลงใหญ่สับปะรดผลสดอนาคตรุ่งด้านโกอินเตอร์

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562



รายงานพิเศษ : แปลงใหญ่สับปะรดผลสดอนาคตรุ่งด้านโกอินเตอร์

สถานการณ์สับปะรดปีการผลิต 2562 มีแนวโน้มสดใส เกษตรกรปรับตัวแก้ปัญหาผลผลิตล้น ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสับปะรดผลสดมากขึ้น แทนการปลูกลงโรงงานอย่างเดียว ที่สำคัญมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ส่งผลผลิตสับปะรด GAP และสับปะรด GI เจาะตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ

รหัสข่าว: I-190719000318

หน้า: 1/3



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ : แปลงใหญ่สับปะรดผลสดอนาคตรุ่งตันโกอินเตอร์

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากปี 2557-2559 ผลผลิตสับปะรดออกมาน้อยมากจากปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ ราคารับซื้อสูงถึง 10 บาทต่อกก. ส่งผลให้ปี 2560-2561 เกษตรกรรายเดิมและรายใหม่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นทั้งในจังหวัดแหล่งปลูกและจังหวัดที่ไม่เคยปลูกสับปะรดมาก่อน ทำให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาดโดยเฉพาะโรงงานแปรรูปสับปะรด ราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณ 3 บาทต่อกก. เกษตรกรจึงไม่ขยายเนื้อที่ปลูก และเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น มันสำปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บางส่วนปล่อยทิ้งไม่ดูแล ยกเลิกพื้นที่เคยเช่าปลูกสับปะรดและลดการใช้ปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆสารเร่งให้ออกผล รวมทั้งอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลให้ต้นไม่สมบูรณ์ บางส่วนไม่ออกดอก ผลแคระแกร็นไม่มีน้ำหนัก และไม่สามารถใช้สารเร่งการออกดอกในช่วงปลายปีได้

สศก.คาดการณ์ว่าปี 2562 จะมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวสับปะรดอยู่ที่ 480,464 ไร่ ผลผลิต 1.78 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วผลผลิตอยู่ที่ 2.36 ล้านตัน ถือว่าผลผลิตลดลงประมาณ 5-6 แสนตัน จากพื้นที่ที่ลดลงเกือบแสนไร่ ขณะที่ความต้องการของโรงงานมีประมาณ 1.4-1.5 ล้านตัน โดยผลผลิตอีกประมาณ 3 แสนกว่าตันเป็นการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคผลสด ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาสับปะรดผลสดขายได้ราคาดีกว่าสับปะรดโรงงานโดยเฉลี่ยราคาประมาณ 10 บาทต่อกก. เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกสับปะรดโรงงานเป็นปลูกเพื่อบริโภคผลสดเพิ่มขึ้น เช่นพันธุ์ภูเก็ต ตราดสีทอง ภูแล หัวมุ่น สับปะรด GI บ้านคาราขบุรี หรือปลูกพันธุ์เดิมที่เคยส่งโรงงานแปรรูป ก็เปลี่ยนมาขายแบบบริโภคผลสดแทน นอกจากเปลี่ยนพื้นที่ เปลี่ยนพันธุ์แล้ว ยังเปลี่ยนตลาดจากส่งโรงงานแปรรูปมาเป็นตลาดบริโภคผลสดในท้องถิ่น หรือส่งโมเดิร์นเทรดมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีเกษตรกรรู้ช่องทางตลาดและเลือกช่องทางที่มีรายได้มากที่สุด

ทั้งนี้ สศก.จัดทำข้อมูล เช่น ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การบริหารจัดการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาด อีกทั้ง มีแอปพลิเคชันฟาร์ม D จัดการฟาร์มของตนเอง เพื่อให้เกษตรกรวางแผนตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีแหล่งความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบันสับปะรดผลสดเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 35 แปลงเกษตรกรเข้าร่วม 1,842 ราย พื้นที่ 32,555 ไร่ ดำเนินการ 15 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย นครพนม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี ลำปาง เลย หนองคาย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี มุ่งเน้นการรวมกลุ่มและบริหารจัดการ ผลิตและจำหน่าย สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

รหัสข่าว: I-190719000318

หน้า: 2/3



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ : แปลงใหญ่สับปะรดผลสดอนาคตรุ่งตันโกอินเตอร์

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -



ผลการเข้าระบบสับปะรดผลสดแปลงใหญ่ ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีตลาดรองรับแน่นอน เกษตรกรไม่ต้องพึ่งแต่โรงงานทั้งหมด อย่างในอดีตสับปะรดที่ปลูกในประเทศส่งโรงงาน 100% ปัจจุบันสับปะรดบริโภคผลสดตลาดเติบโตต่อเนื่อง เป็นทางเลือกคู่ขนานกับปลูกเพื่อส่งโรงงาน สัดส่วนเปลี่ยนเป็นส่งโรงงาน 85% อีก 15% ส่งไปตลาดบริโภคผลสด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยเฉพาะพันธุ์ MD2 เป็นพันธุ์ที่นิยมส่งออกขณะนี้ คาดว่าสับปะรดผลสดจากกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีมาตรฐาน GAP หรือได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จะเติบโตในตลาดเฉพาะ (Niche Market) มากขึ้น แต่ต้องบริหารจัดการควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ดี โดยเฉพาะเรื่องห้ามใช้สารความหวาน เนื่องจากบางประเทศหากตรวจเจอผลผลิตที่ส่งออกไปใช้สารความหวานจะตีคืนสินค้ากลับทั้งหมด เกษตรกรต้องตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงข้อปฏิบัติในการส่งออกอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์และโอกาสของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตสับปะรด ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางส่งเสริมการปลูกสับปะรดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มจังหวัดที่ปลูกสับปะรดโรงงานรอบรัศมีกลุ่มโรงงาน 100 กิโลเมตร ส่งเสริมปลูกสับปะรดเน้นเข้าโรงงานแปรรูป 11 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดส่งเสริมการผลิตสับปะรดโรงงานและบริโภคสดในพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri - Map) กลุ่มที่ 2 จังหวัด ที่ปลูกสับปะรดโรงงานแต่อยู่ห่างไกลที่ตั้งโรงงานแปรรูปฯ นอกเหนือจาก 11 จังหวัด ส่งเสริมการปลูกสับปะรดเน้นบริโภคผลสด ทั้งนี้ เพื่อจัดการอุปสงค์ อุปทานให้สมดุลจึงขอให้เกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มากขึ้นเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสข่าว: I-190719000318

หน้า: 3/3



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม
jirapong2507@live.com

พลังยูวเกษตรกรที่ จปร.

ในอดีต ๗๗ เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการตำแหน่ง รว.แรงงาน มี สุธรรม นทีทอง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ผมแวะเวียนไปทำข่าวบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการช่วยเหลือแรงงานในตะวันออกกลางที่มีการสู้รบต่อเนื่อง ตอนนี้สุธรรมไปอุปสมบทท่องเที่ยว ได้ฉายา “จิตธัมโม” ในขณะที่ เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็น รว.เกษตรฯ ก่อนเข้าพรรษาได้ถวายภัตตาหารให้กับพระสุธรรม เจริญพรนะโยม...

ก็ทักทายกันครับ ท่านรัฐมนตรีกำหนัดท่านนั้น เลือดยึดไปโลสิน้ำเงินที่ปกรูปตัวต่อ ไว้หน้าอก ส่วนแขนขวาก็กำว่า “กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย” ผมยังเก็บไว้อยู่ นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ที่จะประกันราคา ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ก็ต้องทำให้อถึงที่สุดครับ

บรรทัดนี้ ผมขอช่วยประชาสัมพันธ์ ว่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานชุมนุมยูวเกษตรกรและที่ปรึกษายูวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณของกลุ่มยูวเกษตรกร” คือพลังที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อน สร้างและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในด้านการเกษตร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบายว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรทุกช่วงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่ออาชีพการเกษตรให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นยูวเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสถานะผู้นำก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะอาชีพการเกษตร ทักษะการดำเนินชีวิตและเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของภาคการเกษตรไทยในอนาคต กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานชุมนุมยูวเกษตรกรและที่ปรึกษายูวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนทหารการสัตว์ อำเภอมะนังนครนายก จังหวัดนครนายก ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณของกลุ่มยูวเกษตรกร”

คือ พลังที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อน สร้าง และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย(Infinite Power the Spirit of 4-H club) สู่ถึงกลุ่มเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ (Head) มีใจรักและมีทัศนคติที่ดีต่อภาคการเกษตร (Heart) มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำด้วยการทำจริง (Hand) และพละทานิยมสมบุรณ์แข็งแรง (Health)

โดยงานนี้จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริง สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ผนึกกำลังกลายเป็นเครือข่ายยูวเกษตรกร ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเยาวชนเกษตรกรของไทย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือและเป็นเวทีที่แสดงความสามารถของยูวเกษตรกร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ 1.การประกวดคลิปวีดีโอแนะนำกลุ่มยูวเกษตรกร 2.การประกวดการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร 3.การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ในระดับอุดมศึกษา) 4.การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร 5.การแข่งขันการจัดสวนถาด

6.การแข่งขันเลกกิจและแปรรูปทางการเกษตร (แกงเขียวหวานไก่) 7.การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช (ต่อกิ่งแบบเสียบข้างมะม่วง) 8.การแข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง 9.การแข่งขันเขียนชื่อพืช แมลง สัตว์ และประมง 10.การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร 11.การประกวดเรียงเมล็ดพืชเป็นรูปภาพ นิทรรศการความรู้และผลงานของยูวเกษตรกรเพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย ยูวเกษตรกร 9 กลุ่ม คือ กลุ่มยูวเกษตรกรตัวแทนระดับภาค 6 ภาค กลุ่มยูวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา กลุ่มยูวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกลุ่มยูวเกษตรกรบนพื้นที่สูง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้และดูงาน ในโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการเกษตรในทุกด้าน ทั้งปศุสัตว์ เกษตรกรรม การแปรรูป และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตร ทำให้ยูวเกษตรกรมีโอกาสศึกษาดูแบบของการทำการเกษตรอย่างครบวงจร โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13962

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 47.80

Ad Value: 59,750

PRValue (x3): 179,250

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม: พลังยูวเกษตรกรที่ จปร.

เป็นทั้งคลังอาหารสำหรับนักเรียนนายร้อยฯช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เป็นคลังอาหารเลี้ยงสัตว์
และเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรครบวงจรให้กับ
ประชาชนและผู้สนใจ

หลักการสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนางาน
ยูวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ทำให้
เยาวชนมีความสุขในการเรียน การกำหนดเป้าหมาย
ร่วมเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการกลุ่มยูวเกษตรกร การ
ประเมินความสำเร็จ และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และขยายผล เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้พบเห็น

มีเวลาไปเที่ยวชมงานกันนะครับรับรองไม่
ผิดหวัง

สลากกินแบ่งรัฐบาล

เรียน คุณอรรถที่นับถือครับ

ผมติดตามข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ในเรื่องการพัฒนาปรับปรุง แคมป์ด้วยการปราบปรามการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตลอด ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องราคาที่กำหนดไว้ ไบละ ๘๐ บาท ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เห็นบ้างตาม สมควร แต่เป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเลขเด็ด ราคาจะขยับไปที่ ไบละ ๙๐-๑๐๐ บาทเป็นอย่างต่ำ ส่วนเรื่องการปราบปรามไม่มี (ฮา)

หรือในเรื่องหวยชุด ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ ตั้งแต่สองใบไปจนถึง ยี่สิบใบ ก็มีให้เลือกตามรสนิยมของแฟนๆ พันธุ์แท้ทั้งหลายทุกงวด ไป ส่วนสนราคาก็ตามแต่จะตกลงกัน ฮ่าๆๆๆ

ผมไม่ทราบรายละเอียดในด้านของจำนวนเงินหมุนเวียนของ การออกสลากกินแบ่งในแต่ละงวด แต่ถ้าคำนวณแบบเร็วๆ สลาก ๑ ชุดมี ๑ ล้านใบ ราคาจำหน่ายไบละ ๘๐ บาท จะมีรายได้เป็นเงิน ๘๐ ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายในส่วนรางวัล ๑๔,๖๖๘ รางวัล เป็นเงิน ๔๘ ล้านบาท คิดเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ๓๒ ล้านบาทต่อสลาก ๑ ชุด

ถ้าพิมพ์มากชุดกำไรที่สำนักงานสลากกินแบ่งจะได้รับก็จะมี มากขึ้นครับ เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสลากประเภทกินรวม หมายถึงว่าถ้าสลากไม่ถูกรางวัล ผู้ซื้อก็เสียเงินไปเลย สายน้ำไม่ไหล กลับฉันทัด สลากกินแบ่งไทยไม่ถูกไม่คืนเงินฉันทัดนั้น ฮ่าๆๆๆ

คุณอรรถครับ ถ้ามีผู้กล้าสักท่าน นำเสนอโครงการยุบกอง สลากเล็กออกหวยรัฐนี้ ดูจะเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ระดับชาตินะครับ เพราะถ้าว่ากันจริงๆ ไม่ทราบมา พวกเราคนไทยทุกวันนี้ก็หาความสุข ไม่ได้มากอยู่แล้ว ดังนั้นในทุกๆ วันที่ ๑ กับวันที่ ๑๖ ของเดือน จึง เป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ ที่พี่น้องเราพอจะได้ผ่อนคลายหรือสาน ฟันจินตนาการต่อไปได้ จนกระทั่งเวลา ๑๖.๐๐ น. นั้นแหละครับ ชีวิตจริงจะกลับมากอยู่เหมือนเดิมกับผู้คนส่วนใหญ่

สรุปตามประสาผมก็คือไม่น่าเลิก แต่ถ้าเปลี่ยนวิธีใหม่ละครับ เปลี่ยนการเสี่ยงโชคอย่างเดียวเป็นการออมเงินควบคู่กันไปกับการ เสี่ยงโชค เหมือนอย่างสลาก ธกส. หรือสลากออมสิน แนวทางนี้ พอจะเป็นไปได้ไหมครับ มีการคืนทุนพร้อมดอกเบี้ยในกรอบเวลาที่ เหมาะสม น่าจะมีวิธีการที่ทำได้นะครับ ส่วนที่อาจกังวลว่าจะ เอาเงินที่ได้มานี้ไปออกดอกออกผลที่ไหนถึงจะสามารถนำมาคืน พี่น้องผู้ซื้อได้ ท่านก็ปล่อยให้ผู้ถือตั๋วเหมือนธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ตัวสลากนี้แหละครับค้ำประกันไปเลย ไม่ต้องห่วงหรอกครับ คนสนใจจะกู้เยอะแยะไป ทดแทนการกู้เงินนอกระบบได้ดีเลยครับ ไมโครไฟแนนซ์แบบไทยๆ ฮ่าๆๆ

ไม่ว่าก้าวต่อไปในการพัฒนาการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจะ



เป็นไปในรูปแบบใด ทั้งหวยล็อตโต้ หรือหวยสองตัว สามตัว ผม อยากจะเรียนเสนอให้ท่านตระหนักถึงแนวทางการออมควบคู่กับ การเสี่ยงโชคครับ เพื่ออนาคตของพี่น้องร่วมชาติไทยทุกท่านครับ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและท่านประธานสำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาลครับผม

ขอแสดงความนับถือ
ชั้นนี้

มนุษย์อยู่คู่กับการพนันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วครับ ชัดๆ ต่ไก็ก็สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่คงจะเกิดก่อนนั้นแน่นอน ลูกเต๋ามีการค้นพบหลายพื้นที่ทั่วโลก อายุเป็นพันๆ ปี ฉะนั้นมนุษย์ คงเสี่ยงโชคไม่ได้ละครับ ฮ่าๆๆๆ

คุณชั้นนี้ตั้งคำถามว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลจะพัฒนาไปทางไหน ก็คงเป็นล็อตโต้แน่แหละครับ สุดท้ายแล้วคนขายลอตเตอรี่ก็ต้องไป ทำอาชีพอื่น ๕ เลือกองสลากก็คงเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ก็ต้องไป กับผมก็คงไปด้อมๆ มองๆ หน้าตู้ลอตโต้ได้ เพื่อจะเป็นผู้โชคดี ฮ่าๆๆๆ

แต่รู้มั๊ยครับว่า ไม่ว่าจะยังเป็นหวยกระดาษ หรือหวยตู้ มีอยู่ อาชีพหนึ่งที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เป็นอาจารย์ไปห่วยครับ ฮ่าๆๆ

เดินหน้า

เรียน คุณอรรถที่เคารพ

เป็นอันเรียบร้อยไปแล้วครับ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เตรียม แลกงานโยบาย เตรียมทำงานกันอย่างเป็นทางการ และอยากให้ เป็น การด้วยคือ แนวคิดช่วยเหลือเกษตรกร สุพรรณบ้านผมเป็นอยู่ ชาวบ้านคาดหวังมาทุกรัฐบาลว่า จะมีหนทางแก้ปัญหาที่ ยั่งยืน ไม่ใช่จุ่มกันอยู่ร่ำไป ผมอยากให้รัฐบาลรับรู้นะครับ ชาวบ้าน ไม่อยากให้ใครมาจุ่มตลอดเวลา แต่เขาต้องการยื่นด้วยลำแข้งของ ตัวเอง เขาต้องการกำไร ไม่ใช่เงินช่วยเหลือ ฉะนั้นอยากให้รัฐบาล ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ครับ คุณอรรถคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่า

นับถือ

เลือดสุพรรณ

ทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้าทำอย่างเข้าใจ และมีความเพียร ที่สำคัญฝ่ายใด คนใดคนหนึ่งไม่สามารถทำได้ ทุกคนต้องช่วยกันทำครับ แต่มันก็พูดง่าย ถึงเวลาลงมือปฏิบัติคนร้อยพ่อพันแม่แค่พูดก็ไม่เหมือนกันแล้ว ความต้องการก็ต่างกัน มันยากจริงๆ

ที่จริงข้าวปลาอาหารคือสิ่งจำเป็น ผลิตออกมาอย่างไรก็ขายได้ และหากผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพ ราคาก็ยิ่งดี ฉะนั้นต้องให้ความสำคัญทั้งวงจรตั้งแต่ปลูกยันขาย คงต้องถามเจ้ากระทรวงเกษตรทั้ง ๔ ท่านครับ ว่าท่านจะแก้ปัญหาให้ยั่งยืนได้อย่างไร

เกลียดตัวกินไข่

- * เห็นบอกว่า “วัฒนธรรม-ประเพณี” ไทยนั้นไม่ดี
- “อนาคตใหม่” พรรคนี้อาจอย่างนั้น
- ต้อง “เปลี่ยนแปลง” หลากหลายมากมายครับ
- เพื่อให้ทันสมัยดูไม่เชย
- * ยกตัวอย่างอ้างอีกครั้งก็ยังได้
- “ไหว้ครู” นั่งมกายน่าอายเหวี่ยง
- “นับญาติ” ลุง-ป้า-น้า-อา ล้าหลังจ้งเลย
- “ยิ้มสยาม” ก็เคยดำสารพัน
- * และอะไรต่อมิอะไรนับไม่ถ้วน
- ที่ยกมาแต่ละครั้งล้วนชวน “เหยียดหยัน”
- ว่า “วัฒนธรรม-ประเพณี” ไทยไม่สำคัญ
- ต้องทอนมันให้หายหดลดลงไป
- * แต่พรรค “อนาคตใหม่” ในวันนี้
- กลับเห็นดีเห็นงามไม่หยาบใส่
- กับการ “แต่งกาย” ประจำถิ่นแผ่นดินไทย
- เหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้ ใส่ไป “สภา”
- * อีกคำพูดคำจา “ภาษาลิ้น”
- เมื่อได้ยินชวนดินถวิลหา
- เป็น “อัตลักษณ์” ประจำไทยแต่ไรมา
- นำมาพูดใน “สภา” นำฟังครับ
- * อ้าว...“การแต่งกาย-ภาษาลิ้น” ทั้งสิ้นนี้
- เป็น “วัฒนธรรม-ประเพณี” ไทยไซ้ไทม์นั้น
- แล้วพรรค “อนาคตใหม่” ส่งเสริมไปทำไมกัน
- “เกลียดตัว” มันแล้ว “กินไข่” ทำไมวะ

สมโชค พลรักษ์

ท่องเที่ยว

ขุนน้ำหมึก

'พีไอเอ-เบแฮมมัม' รัฐมนตรีหญิง 'บ้านใหญ่' ป้ายแดง

เช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพเรือแห่ไปทำข่าว "4 เสนาบดี 4 พรรค" เข้ากระทรวงวันแรก

ที่สื่อหลายสำนักให้ความสนใจคือ "มณีนุชญา ไทยเศรษฐ์" รัฐมนตรีหญิงหนึ่งเดียว ที่มาพร้อมลูกชาย ลูกสาวทั้ง 5 คน พ่วงด้วยลูกของชาดา ที่จะมาเป็นทีมงาน

เหลือสองพี่น้อง

ถ้าเข้าไปส่องในเฟซบุ๊กของ "ชาดา ไทยเศรษฐ์" และ "มณีนุชญา ไทยเศรษฐ์" จะเห็นภาพพี่น้องคู่นี้แสดงความรักความผูกพันกันอยู่บ่อยครั้ง

เนื่องจากครอบครัวของชาดา มีพี่น้อง



ชาดา-มณีนุชญา ไทยเศรษฐ์

3 คน พี่ชายคนโตชื่อชัยยศ ตัวเขาเป็นคนกลางและน้องสาว-มณีนุชญา ไหวยเด็กพ่อและแม่ ภูก็ยิงเสียชีวิต พี่ชาย-ชัยยศ ที่มารับช่วงตำแหน่งก็ถูกยิงเสียชีวิตอีกคน จึงเหลือแค่ชาดากับมณีนุชญา



มณีนุชญา ไทยเศรษฐ์

ปี 2550 ชาดาลาออกจากนายกรัฐมนตรีนั่งเมืองอุทัยธานี ไปเล่นการเมืองระดับชาติ "เบแฮมมัม" หรือ มณีนุชญา จึงเป็นนายกเล็กเมืองอุทัย สานงานต่อ และนำกลุ่มคุณธรรมชนะเลือกตั้งในปี 2554



สองรัฐมนตรีหญิงป้ายแดงของภูมิใจไทย

เลือกตั้งทั่วไป 2562 ชาดาต้นหลานชาย "ซาร์จ" เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ (ลูกชายมณีนุชญา) เป็นส.ส.เขต 1 อุทัยธานีสำเร็จ แต่ก็ไม่เคยคิดคิดหรือว่าจะต้องให้น้องสาวลาออกจากตำแหน่งนายกเล็กสะแกกรังมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ

ประสบการณ์การทำงานการเมืองท้องถิ่นมาเกือบสิบปี "เบแฮมมัม" จึงไม่ใช่รัฐมนตรีนอกมือน้อยแน่นอน

"พีไอเอ" วัยใจคนปราจีนฯ

บนถนนสายหลักช่วงปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ มีป้ายแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีหญิงของปราจีนบุรี รวมถึงมีข้าราชการสายมัธยม ประถมและกศน. เข้าไปแสดงความยินดีกับ "รัฐมนตรีพีไอเอ" ยังที่ทำการพรรคภูมิใจไทยในเมืองปราจีนฯ

ว่ากันตามจริง "กนกวรรณ วิลาวัลย์" น่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ถูกฝากดูตัว หลายคนอาจคิดว่าเธอไม่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา แต่จริงๆ แล้ว "ดร.ไอเอ" มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกระดับ รวมทั้งในด้านอาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียนมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยเป็นผู้แทนฯ ปราจีนบุรีเมื่อสิบปีก่อน

ประวัติการศึกษาส่วนตัวของ "ดร.ไอเอ" ถือเป็นลูกพ่อขุนตัวจริง เพราะจบการศึกษาทั้งปริญญาตรี นิติศาสตร์ และปริญญาโท รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนปริญญาเอกนั้น เธอจบคณะสื่อสารการเมืองที่มหาวิทยาลัยเกริก

"ดร.ไอเอ" เพิ่งเข้ารับปริญญาเอกเมื่อต้นปี 2562 และได้รับคุุณิพนธ์ดีเด่นเรื่องบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของ ส.ส.สตรี สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เชื่อว่ารัฐมนตรีพีไอเอคงเป็นขวัญใจคนกระทรวงเสมออย่างแน่นอน



ป้ายแสดงความยินดีรัฐมนตรีของคนปราจีนฯ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6379

หน้า: 2(กลาง)

Col.Inch: 69.33

Ad Value: 74,876.40

PRValue (x3): 224,629.20

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ท่องยุทธภพ: 'พีเอะ-เบแฮม่ม' รัฐมนตรีหญิง 'บ้านใหญ่' ป้ายแดง

ชัยชนะของ "โกทร"

ปีนี้น่าจะเป็นปีทองของ "โกทร"
สุนทร วิลาวัลย์ นักการเมืองรุ่นใหญ่วัย 81
ปี เนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปที่มภูมิใจไทย
ก็ชนะยกจังหวัด และลูกสาวคนสวย
"กนกวรรณ" ได้เป็น รมช.ศึกษาธิการ
สมัยที่สระแก้วยังไม่ได้แยกออกเป็น



โกทร และ ดร.เอ๊ะ กนกวรรณ วิลาวัลย์

จังหวัดสระแก้ว "สุนทร" ก็ร่วมทีมกับ "เสนาะ
เทียนทอง" ตั้งแต่สมัยอยู่พรรคชาติไทย

ช่วงหลังสุนทรย้ายไปอยู่หลายพรรค
กระทั่งปี 2552 "โกทร" เจอใบแดง ต้อง
เว้นวรรคการเมือง โกทรเลยส่งหลานชาย
อำนาจ วิลาวัลย์ ลงสนามในสีเสื้อภูมิใจไทย
เอาชนะผู้สมัครจากเพื่อไทยได้เป็นส.ส.
สมัยแรก

เลือกตั้ง 2554 โกทรนำทัพภูมิใจไทย
กวาดเก้าอี้ ส.ส.ปราจีนฯ มา 2 ที่นั่ง คือ
อำนาจ วิลาวัลย์ และเพชรินทร์ เสียงเจริญ
นักการเมืองท้องถิ่นแถว อ.นาดี

เลือกตั้ง 2562 โกทรเจอจา "ชยุต
ภุมมะกาญจนะ" อดีต ส.ส.ปราจีนฯ หลาย
สมัย มาร่วมทีมภูมิใจไทยสำเร็จ และดึง
สฤณี บุตรเนียร อดีต ส.ว.ปราจีนบุรี ลง
เขต 3 แทนเพชรินทร์ พร้อมกับวางตัว
ลูกสาว กนกวรรณ วิลาวัลย์ และเพชรินทร์
เสียงเจริญ อยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อ

เลือกตั้งนายก อบจ.ปราจีนบุรี ยิ่งไงก็หนี
ไม่พ้น "บังอร วิลาวัลย์" ที่เป็นนายก อบจ.
มาแล้ว 2 สมัย

บิ๊กป็อกล้มมท.เลิกระบบแบ่ง ไม่มีแบ่งฝ่าย-การใช้งบฯต้องโปร่งใส

ผู้จัดการรายวัน360° - “บิ๊กป็อก-นิพนธ์-ทรงศักดิ์” ร่วมประชุมนัดแรก ล้มเลิกระบบแบ่ง ไม่มีแบ่งฝ่าย ไม่มีแทรกแซง ชรก.ประจำ ย่างงบฯต้องโปร่งใส หลังแถลงนโยบาย ค่อยแบ่งงาน ใครกำกับดูแล กรมไหน

เมื่อเวลา 10.30 น. วานนี้ (18 ก.ค.) ที่กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงฯ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ อธิบดีทุกกรมในสังกัด และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจในกำกับเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศด้วย ซึ่งในที่ประชุม ได้มีการลงนามปฏิบัติราชการของทั้ง 3 รัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ และนำเสนอประวัติ โครงสร้าง หน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยต่อที่ประชุมรับทราบ

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ตนและอีก 2 รัฐมนตรีช่วย ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ครม. ที่จะต้องนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ รวมถึงกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด โดยแนวทางทำงาน เราจะหลีกเลี่ยงการทำงานแบบระบบแบ่ง หรือ แบ่งแยกการทำงาน ซึ่งทั้ง 2 รัฐมนตรีช่วย มีประสบการณ์ในพื้นที่มาแล้ว และเป็นนักการเมือง ทำให้มีความใกล้ชิดกับประชาชน สำหรับการแบ่งหน่วยงานในสังกัดให้รับผิดชอบนั้น ได้มีการหารือกันคร่าวๆ แล้ว แต่เนื่องจากยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จึงต้องรอให้มีการแถลงนโยบายก่อน จึงจะลงนามในคำสั่ง แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนต่อไป

“เราจะเอานโยบายของพรรค และความ ต้องการของพื้นที่มาบูรณาการ ไม่มีแบ่งเซกเมนต์หรือแบ่งกลุ่มแยกกันทำงาน ต้องมาร่วมกัน คอยกัน ไม่แบ่งเป็นแก๊ง แม้จะมีการแบ่งหน่วยงานในสังกัดให้ดูแล แต่เราจะมุ่งให้บริหารตามอำนาจหน้าที่เป็นหลัก แต่เชิงความคิดริเริ่ม หรืองานตามวาระ ไม่ว่าจะส่วนกลางหรืองานในพื้นที่ทั้งหมด จะทำร่วมกัน รัฐมนตรีช่วย สามารถเสนอแนะข้ามกรมได้ ผมจะจัดการทำงานแบบระบบแบ่ง แต่ต้องขอความร่วมมือจากข้าราชการในสังกัดทุกคนต้องร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว



พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี (ซ้าย) นายทรงศักดิ์ ทองศรี (ขวา) รมช.มหาดไทย ร่วมประชุมเป็นครั้งแรก หลังเข้ารับตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เมื่อวานนี้ (18 ก.ค.)

กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรที่อยู่กับประชาชน มีทุกกลไกตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงหมู่บ้าน ดังนั้นไม่ใช่แค่แนโยบายของกระทรวงมหาดไทย แต่แนนโยบายของแต่ละกระทรวง เราต้องช่วยอำนวยความสะดวก ในการขับเคลื่อน ประสานงาน และบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดผลหวังว่าจะได้รับความร่วมมือทั้งจากท้องถิ่นและท้องถิ่น ส่วนการทำงานของข้าราชการในสังกัด ไม่ต้องกังวล สามารถทำตามบทบาทอำนาจหน้าที่ได้เต็มที่ เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานของข้าราชการประจำ แต่ต้องอยู่ในหลักการบริหารงานที่ดีตามกฎหมาย ยุติธรรม และให้เกิดความเรียบร้อย

ส่วนเรื่องงบประมาณ สิ่งแรกต้องโปร่งใส งานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ สามารถดำเนินการได้เลยตามกฎหมาย แต่ถ้าต้องใช้ความเห็นชอบของรัฐมนตรี เช่น เรื่องวงเงินงบประมาณ ก็เสนอมมาให้พิจารณาได้ ไม่ต้องหนักใจ

ทั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ในวันที่ 19 ก.ค.นี้ ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 6 จังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามรับทราบสถานการณ์น้ำด้วย

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า เมื่อมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ก็จะนำมาปรับเป็นนโยบายกระทรวง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย มีกลไกหลายพื้นที่เพื่อ การได้รับความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญในการนำนโยบายไปสู่ความสำเร็จ ตนต้องอาศัยความร่วมมือทุกพื้นที่เพื่อ ภายใต้เวลาจำกัดของรัฐบาลไม่เกิน 4 ปี ก็หวังว่าจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อช่วยกันทำงาน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย กล่าว

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 11

หน้า: 10(บน)

Col.Inch: 75.60

Ad Value: 113,400

PRValue (x3): 340,200

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปีกบ๊อกลั่นมท.เลิกระบบแท่ง ไม่มีแบ่งฝ่าย-การใช้งบฯต้องโปร่งใส

ว่า จากที่ตนผ่านการเป็นนักการเมืองมา 9 สมัย ทำให้มีความเข้าใจงานของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน จึงต้องขอความร่วมมือทุกคน ขอให้คิดว่าตนเป็นเพื่อนร่วมงาน อย่าคิดว่าเป็นรัฐมนตรี ถึงแม้ว่าตนและนายนิพนธ์ จะอยู่คนละพรรคการเมืองกัน แต่จะบูรณาการทำงานร่วมกัน ขอให้สบายใจ อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เราจะร่วมมือกัน.

สสท. 3 ระยอง สร้างองค์ความรู้เกษตรกรใช้สารเคมี 3 ชนิด



รายงานพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับกำกับการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการกำกับการใช้สารเคมี โดยมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คือ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศดังกล่าว กำหนดให้ เกษตรกรผู้ใช้สารและผู้รับจ้างพ่นสาร จะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งต่อผู้ใช้และต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการอบรม คือ กรมส่งเสริมการเกษตร จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ฝรั่ง มะม่วง ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย



ไทย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยมีกรมวิชาการเกษตรทำหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงานเพื่อให้เป็นวิทยากรไปอบรมเกษตรกร และเป็นผู้อบรมให้กับผู้รับจ้างพ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่

ข้อกำหนดที่เกษตรกรควรรู้
ตามประกาศจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด



พาราควอต
Paracetamol



ไกลโฟเซต
Glyphosate



คลอร์ไพริฟอส
Chlorpyrifos

อนุญาตใช้กำจัด วัชพืช

เฉพาะ: ไม้ผลปลูก อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด ไม้ผล

อนุญาตใช้กำจัด แมลงศัตรูพืช

เฉพาะ: ไม้ผลปลูก ไม้ดอก พืชไร่ ไม้ผล (เฉพาะกำจัดบนยอดลำต้น)



พื้นที่ต้นน้ำ



พื้นที่สาธารณะ



พื้นที่ปลูกผัก



พื้นที่ปลูกสมุนไพร

ทำอย่างไร จึงจะมีสิทธิ์ใช้สารเคมี 3 ชนิด



ขึ้นทะเบียนเกษตรกร → เข้าร่วมอบรม → ผ่านการทดสอบ → มีสิทธิ์ใช้สาร

☎ โทร. 1584 | 📧 โทรสาร 1585 | 📧 อีเมล : agritech.p@gmail.com

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด อบต. และอาสาสมัครเกษตร (อกม.) และมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดตามประกาศนี้ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้สนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดแบบเข้าถึงเกษตรกร โดยประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ และให้อาสาสมัครเกษตร (อกม.) ใน 9 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 180 คน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ช่วยขับเคลื่อนและรณรงค์ให้เกษตรกรได้รับ

ทราบตามประกาศของกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากอกม. ซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่แล้วจะเข้าใจและเข้าถึงเกษตรกรด้วยกันโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นที่เลี้ยง

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวว่า เกษตรกรปลูกพืชประเภทมันสำปะหลัง ข้าวโพด ฝรั่ง มะม่วง ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก ที่มีความประสงค์จะใช้สารดังกล่าว สามารถมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและเข้าสู่ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนได้ โดยคุณสมบัติของเกษตรกรจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย และเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชนั้นจริง ไม่น้อยกว่า 15-60 วัน เว้นไปตามแต่ละชนิดพืช

สำหรับการสมัครขอรับสิทธิ์ใช้ 3 สาร



เคมีดังกล่าว เกษตรกรสามารถสมัครได้ โดย
เข้าเว็บไซต์ที่ “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3
ชนิด” <http://chem.doae.go.th> หรือแอป
พลิเคชัน “FARMBOOK” ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้ทั้งแอนดรอยด์ และ iOS หรือติดต่อ
ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง โดย
สามารถเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 เข้ารับการอบรมโดยวิทยากรจาก
กรมส่งเสริมการเกษตรใช้เวลาประมาณ 6
ชั่วโมง ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ E-
learning โดยเรียนจากเว็บไซต์ [http://
elearning.doae.go.th](http://elearning.doae.go.th) มีทั้งหมด 9 ตอน ใช้
เวลาประมาณ 60 นาที หรือท่านใดที่ประสงค์
จะทดสอบเลยเนื่องจากมีความรู้เพียงพอแล้ว
ก็สามารถเลือกช่องทางที่ 3 ด้วยการสมัคร
เข้ารับการทดสอบได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/กทพ.

วันที่: ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10460

Col.Inch: 10.62 Ad Value: 11,682

หน้า: 6(ล่าง)

PRValue (x3): 35,046

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สิ่งบุรีเตือนภัยโรคระบาดพืช-สัตว์

สิ่งบุรีเตือนภัยโรคระบาดพืช-สัตว์

สิ่งบุรี - นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า จังหวัดสิงห์บุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการควบคุม จำกัด ป้องกัน และแก้ไขโรคระบาดในพืชและสัตว์ในห้วงฤดูฝน ซึ่งได้เกิดสถานการณ์ของการระบาดทั้งโรคพืชและโรคสัตว์ในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของเกษตรกร รวมทั้งอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

นายชำนาญวิทย์กล่าวต่อว่า จังหวัดขอแจ้งเตือนเกษตรกรหากพบเห็นการเกิดโรคในพืชและสัตว์ ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ สำนักงานประมงสัตว์ สำนักงานประมง หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่รับผิดชอบโดยด่วน เพื่อตรวจพิสูจน์ว่าโรคที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโรคระบาดร้ายแรงหรือไม่ จะได้ดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

หนุนปลูกพืชใช้น้ำน้อย-เร่งทำฝนหลวง หวันซ้ำรอย'แย่งน้ำ'ปี 58 รัฐจัดแผนสู่วิกฤติ'ภัยแล้ง'

ห่วงพายุลูกใหม่ตกได้เขื่อน เฝ้าระวัง"22จังหวัด"เสี่ยง

กรุงเทพธุรกิจ ● "เกษตรฯ-มหาดไทย"

ผนึกรับมือภัยแล้ง ลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกษตรกร หวันซ้ำรอยปัญหาแย่งน้ำเหมือนปี 58 เล็งมาตรการหนุนปลูกพืชใช้น้ำน้อย กรมชลฯห่วงพายุลูกใหม่ตกได้เขื่อน หวังบริหารน้ำให้รอดถึงเม.ย. ปีหน้า พร้อมเร่งทำฝนหลวงทั่วประเทศเติมน้ำในอ่าง เฝ้าระวัง 22 จังหวัดเสี่ยงแล้ง

การแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นภารกิจเร่งด่วนที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการหลังจากเข้าทำงานครั้งแรกวานนี้ (18 ก.ค.) โดยก่อนหน้านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าปริมาณฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5-10% แต่การประเมินครั้งล่าสุดอาจน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 18%

นายเฉลิมชัย กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอันดับแรกคือการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรองรับให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอ โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ถึง

อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1

รัฐ

ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะข้าวและยางพารา และยืนยันว่าจะดำเนินการตามนโยบายประกันรายได้ที่หาเสียงไว้ แต่ต้องหารือเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมก่อน รวมทั้งจะส่งเสริมเรื่องการตลาดนำการผลิต ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดผลผลิตเกษตรกรได้ตามเป้า

"การทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทั้ง 3 คน ไม่มีปัญหากัน และรัฐมนตรีทุกคนเข้ามาเพื่อทำงานแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร" นายเฉลิมชัย กล่าว

เล็งมาตรการหนุนพืชใช้น้อย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า เรื่องเร่งด่วนต้องปฏิบัติคือการแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง รวมทั้งจะต้องเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา เพราะนอกจากภัยแล้งแล้วต้นทุนการปลูกข้าวอยู่ในระดับสูง ต้นละ 5,000 บาท ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ควรจะมีมาตรการชดเชยรายได้ ราคาข้าวให้แก่เกษตรกร แต่จะเป็นเท่าไรจะขอหารือกับทุกฝ่ายก่อน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ปัญหาในช่วงฤดูฝนจะต้องทำแผนรับมือวิกฤติทั้งภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงและน้ำท่วม โดยจะมีการชดเชยหรือการปลูกพืชทดแทนอะไรได้บ้าง ต้องมีคำตอบให้เกษตรกรต้องเร่งสำรวจความเสียหายจากภัยแล้ง ซึ่งแม้ยังไม่ประกาศเขตภัยพิบัติ แต่เป็นการใส่ใจจะเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดี รวมทั้งการจ่ายเงินชดเชยหรือกฎระเบียบที่ทำให้เกิดความล่าช้าถ้าแก้ไขได้ก็ให้แก้ไข

ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 18%

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในที่ประชุมผู้บริหารว่า ขณะนี้มีสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 18% จากเดิมกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5-10% ซึ่งกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรับมือเพื่อบริหารจัดการน้ำต้นทุนไม่ให้ภัยแล้งยาวนานไปถึงเม.ย. 2563 แม้หลังจากนี้จะมีพายุเข้ามาอีก 1 ลูก

ในเดือน ส.ค.นี้ แต่คาดว่าจะทำให้ฝนตกได้เขื่อนและไม่สามารเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์ได้

ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำต้องมุ่งเน้น

ในเรื่องของน้ำเพื่อบริโภคเป็นสิ่งแรก ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรต้องใช้น้ำฝนทำการเกษตรพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานขณะนี้ดำเนินการเพาะปลูกไปแล้ว 70% ของพื้นที่ชลประทาน โดยเฉพาะพื้นที่ 12 ลุ่มน้ำได้เขื่อนเจ้าพระยา ขณะนี้มีการเพาะปลูกไปแล้ว 1 ล้านไร่

ห่วงแย่งน้ำเหมือนปี 2558

นอกจากนี้ กรมชลประทานต้องร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายความมั่นคง เพราะหากต้องกำหนดเวลาในการสูบน้ำต้องตกลงกติการ่วมกัน ในการบริหารน้ำในฝ่ายแหล่งเก็บกักน้ำ ที่เก็บกักและกระจายน้ำแหล่งน้ำที่มีการระบายน้ำในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ต้องขอความร่วมมือจากสถานีสูบน้ำที่มีมากกว่า 500-600 สถานี ที่ชักน้ำจากระบบ เมื่อมีการกำหนดเวลาให้สูบน้ำต้องสูบน้ำตามเวลาที่ขอลอสูบน้ำกินเวลา และหากมีการจัดสรรน้ำหรือส่งน้ำเป็นรอบเวรน้ำจะไม่เพียงพอ และซ้ำรอยแย่งน้ำปี 2558 แน่นนอน

"พื้นที่ยังไม่ปลูกมี 30% ต้องเอาข้อเท็จจริงมาหารือกับเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น และต้องมองยาวไปถึงแย่งปีหน้า ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันความเป็นห่วงผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง น้ำในเขื่อนน้อยหากให้เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปี 2558 หรือ 4 ปีย้อนหลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังมีมากกว่านี้ แต่นอกเขตชลประทาน โดยเฉพาะภาคอีสานที่น้ำท่วมเพราะส่วนใหญ่อยู่เขตชลประทาน และฝนยังไม่ตก"

เฝ้าระวัง 22 จังหวัดเสี่ยงแล้ง

รายงานข่าวจากกรมชลประทานระบุว่า ปัจจุบันมีพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำแล้ง 22 จังหวัด โดยเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งในเขตชลประทาน 6 แนวทางคือ 1.จัดรอบเวรการใช้น้ำ 2.เตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ 3.กำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ 4.ทยอยปลูกพืชที่ใช้น้ำฝน 5.สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำให้ประชาชนเข้าใจ



6.การสูบน้ำรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ชายทะเลตะวันออก

ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งนอกเขตชลประทานจะสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อเติมน้ำให้ประปาเทศบาล รวมทั้งร่วมกับการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า และประชุมร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แก้ปัญหาหน้าประปา

ระดมทำฝนหลวงทั่วประเทศ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า การทำการเกษตรในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยอาจกระทบผลผลิตได้ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยเกษตรกร และสั่งการมายังนายเฉลิมชัย วางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรให้น้อยที่สุด ตลอดจนพิจารณามาตรการชดเชยหรือเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วยปฏิบัติการ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรพื้นที่ประสบภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่บางส่วนของ จ.แพร่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครราชสีมาบุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สระแก้ว จะเข็งตรา ชุมพร

เพิ่มปริมาณน้ำในอ่าง

รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ่างเก็บน้ำกระเสียว อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเตือและอ่างเก็บน้ำคลองสี่ด

สำหรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันนี้ (18 ก.ค.) ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้ง ปัจจุบันมีจำนวน 1 จังหวัด (รวม 2 อำเภอ 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน) คือ จ.มหาสารคาม ขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของปริมาณน้ำใช้การ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีจำนวน 18 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 144 แห่ง ส่วนการคาดการณ์พื้นที่ประกาศเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ มีบริเวณภาคตะวันตก ภาคตะวันออกบางส่วน และภาคใต้ ฝนตกหนักถึงหนักมาก

มท.สั่งทุกจังหวัดเกาะติดภัยแล้ง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมร่วมกับนายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและรัฐวิสาหกิจร่วมประชุมพร้อมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ปีนี้น้ำฝนไม่มาก และกระทรวงเกษตรฯของปลูกพืชในบางลุ่มน้ำ ซึ่งวันนี้ (19 ก.ค.) รัฐมนตรีทั้ง 4 คนจะลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมทั้งพาตัวแทนเกษตรกรตามลุ่มน้ำเจ้าพระยาอ่างพื้นที่เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงว่าจะปลูกพืชที่ใช้น้ำมากไม่ได้ โดยกระทรวงเกษตรฯกำหนดให้แต่ละพื้นที่ควรจะปลูกพืชใดเมื่อไหร่

ส่วนการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติจากภาวะภัยแล้งจะเป็นเฉพาะพื้นที่แต่ก่อนจะประกาศก็จะเริ่มตั้งแต่แจ้งเตือน ป้องกันเก็บน้ำได้ก็จะทำก่อน

ชี้ภาวะเอลนีโญถึง ส.ค.นี้

นายชวลิต จันทรวรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันเกิดสภาวะเอลนีโญหรือภาวะ

ฝนตกน้อย โดยพบว่าลักษณะของลมก็เป็นไปในลักษณะของเอลนีโญด้วย ซึ่งสภาวะเอลนีโญจะกลับคืนสู่ “สภาวะเป็นกลาง” หรือสภาวะที่มีฝนปกติในเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ และจะคงสภาวะเป็นกลางตั้งแต่หลังวันที่ 12 ส.ค.นี้ ไปจนถึงเดือน ก.พ.2563

“ช่วงก่อนถึงวันแม่นี้ คนไทยก็ต้องอดทน ใช้น้ำอย่างประหยัด เกษตรกรต้องให้น้ำแก่พืชที่เพาะปลูกแต่น้อยเพื่อถนอมน้ำไว้ แบ่งปันกันใช้น้ำให้เพียงพอไปถึงวันแม่ให้ได้ หลังจากนั้นจึงจะมีฝนตกตามฤดูกาลตามปกติ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่ภาคราชการต้องเข้มงวดเพื่อถนอมการใช้น้ำให้ผ่านช่วงวิกฤตินี้” นายชวลิต กล่าว